

'บัตูร' ้วยคั่งแบ่งชนชั้น เอาใจธ. นอก-ฉับแบบกไทย

ผู้จัดการวัน - แม่งกพาณิธิยไทย
รองจักขังมว. คั่งเดริยมเสณอ
นายกรูมเนเรียกเลิกการค้ำประกัน
เงินฝากแบงก์ต่างประเทศ "บัตูร"
รวากค่าแตกตั้งเงินฝากไหลเข้า
แบงก์พาณิธิยไทย ส่วนการที่รัฐบาล
ยั้งจะยกเว้นการนำสมทบกองทุน
พื้นฟูจะต้องยกเว้นให้แบงก์พาณิธิย
ไทยด้วย

วานนี้(29 มี.ค.) ที่กระทรวงการ
คลัง ภายหลังกการประชุมเพื่อมอบ
หมายนโยบายและเจรจาต่อรองผล
ประโยชน์ร่วมกับสมาคมธนาคาร
พาณิธิยต่างประเทศ นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ออกมาเปิดเผยว่าการกระทรวง
การคลังได้ร้องขอให้สมาคมธนาคาร
ต่างประเทศ ชื่นอัตรดอกเบี้ยเงิน
ฝากให้สูงขึ้นและลดดอกเบี้ยเงินกู้
ลงจะช่วยถึงอำนวยความสะดวก
และสินเชื่อให้กับผู้ส่งออกไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งช่วยปล่อยสินเชื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม

"ผมบอกว่า กระทรวงการคลัง
มีแนวคิดที่ น่าจะยกเลิกการค้ำ
ประกันเงินฝากธนาคารต่างประเทศ

ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศก็เห็น
ด้วย ส่วนธนาคารพาณิชย์ไทย
รัฐบาลยังคงค้ำประกันเงินฝากต่อไป
อีกระยะหนึ่ง" นายสมคิดกล่าวและว่า
จะเสนอเรื่องนี้ให้แก่นายกรัฐมนตรี
หากนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยก็จะ
ดำเนินการต่อไป

"ภาพลักษณ์ของธนาคารต่าง
ประเทศต่อสาธารณชนในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมาไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ดังนั้น
ธนาคารต่างประเทศน่าจะแสดงอะไร
บางอย่างให้คนไทยเห็นว่า มีเจตนาที่
ดีที่จะช่วยคนไทย(ลดดอกเบี้ยเงินกู้
และขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก) ซึ่งตัวแทน
สมาคมธนาคารต่างประเทศรีบไป
พิจารณา และจะกลับมาหารือกับ
กระทรวงการคลังในการพบกันครั้ง
ต่อไป"

นอกจากนี้ สมาคมธนาคาร
พาณิธิยต่างประเทศได้เรียกร้องขอ
ทำธุรกรรมมากขึ้นเช่นเปิดสาขาได้จึง
ได้ให้สมาคมธนาคารต่างประเทศเสนอ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย(สปท.)
มาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณา
บนพื้นฐานการแข่งซึ่งดีเป็นธรรม
นายสมคิด กล่าว ว่า ยังได้หารือ
กันถึงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคนี้ ซึ่งพบว่า ต่างได้เตรียมตัว
รองรับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และเป็น
ซึ่งในส่วนประเทศไทยได้เตรียมพร้อม
ไว้ก่อนแล้ว

นายสมคิดกล่าวด้วยว่า ในส่วน
ของการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
ให้ได้ดีที่สุดนั้นเพื่อความรอบคอบ
ได้สั่งการให้ ม.ร.ว. จัตุรงค พลกุล
ผู้ว่าการสปท. เสนอแนวทางในการ
บริหารหนี้สาธารณะกับนายสมหมาย
ภาชีรองปลัดกระทรวงการคลังซึ่ง
กำกับดูแลสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
ในสัปดาห์หน้า

นอกลงไม่ส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู บัตูรค้ำคั่งเงินแบงก์ไทยด้วย

"การที่ธนาคารต่างประเทศได้
เสนอธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่น่า
เงินปีละ 0.4% ของเงินฝากเข้ากองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน โดยแลกเงื่อนไข
ให้ทางการไม่ต้องค้ำประกันเงินฝาก
ในเรื่องนี้ในทางปฏิบัติจะไม่สามารถ
ทำได้" นายบัตูร กล่าว กรรมการผู้
จัดการ ธนาคารพาณิชย์ไทย (TFB) อดีต
ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวถึง
ข้อต่อรองเพิ่มเติมระหว่างชาติ

เขาให้เหตุผลว่า เมื่อยกเว้นให้
ธนาคารต่างชาติได้ก็ต้องยกเว้นให้กับ
ธนาคารไทยด้วย และหากปฏิบัติไป
แล้วจะส่งผลให้มีเงินไหลเข้ามาใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ยังมีการ
และสังคมต้องการให้ธนาคารพาณิชย์
ปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากใครจะรับ
ผิดชอบ

"เรื่องอัตรดอกเบี้ยเงินกู้และ
เงินฝาก หากทางการให้ปรับลดหรือ
ปรับเพิ่มก็ขอให้บอก แต่ต้องดำเนินการ
อย่างเสมอภาคกับทุกธนาคารส่วน
เรื่องข้อเสนอของธนาคารต่างประเทศ
ที่ไม่ต้องการให้ทางการเข้ามาค้ำ
ประกันเงินฝากและไม่ต้องจ่ายเงินเข้า
สมทบกองทุนฟื้นฟู ถ้าเป็นธนาคาร
พาณิธิยไทยจะทำได้หรือไม่"

แบงก์เอกรี่เป็นอำนาจรัฐบาล แนบค้อยๆทำ-ลูกค้ายคนละกลุ่ม

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้
อำนวยการฝ่ายวิจัย สิตีแบงก์ กล่าว
ว่า ในความเห็นส่วนตัวเห็นด้วยกับการ
ยกเลิกการค้ำประกันเงินฝาก เนื่อง
จากการค้ำประกันในช่วงผ่านวิกฤต
การค้ำประกันเงินฝากไม่มีความ
จำเป็น
อย่างไรก็ตาม การประกาศหรือ

ดำเนินนโยบายต้องค่อยเป็นค่อยไป
ป้องกันการตื่นตระหนก

"ผมคิดว่าไม่มีการไหลของเงิน
ฝักจากต่างชาติไปยังแบงก์พาณิธิย
ไทย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของต่างชาติ
ไม่ใช่รายย่อย นอกจากนี้เป็นกลุ่มที่มี
ความรู้และพิจารณาฐานะและการ
ดำเนินงานของธนาคารได้เอง" นาย
อนุสรณ์กล่าวและว่า เรื่องที่จะมีการ
แลกเปลี่ยนโดยให้แบงก์ต่างชาติชื่น
อัตรดอกเบี้ยเงินฝากและลดดอกเบี้ย
เงินกู้ก็ตามนโยบายกระทรวงการ
คลังนั้นเป็นเรื่องที่ดี

สำหรับข้อเสนอที่จะไม่ส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุนฟื้นฟู เป็นสิ่งที่ถูก
หลักการ แต่ยอมรับว่า ะกิดช่องว่าง
รายได้กับแบงก์พาณิธิยไทยเป็นสิ่งที่
รัฐบาลต้องพิจารณา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทย
พาณิธิย(SCB)กล่าวว่า เห็นด้วยที่
กระทรวงการคลังจะยกเลิกการค้ำ
ประกันเงินฝากสาขาธนาคารต่าง
ประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคาร
พาณิธิยไทยเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้น
และมีธนาคารพาณิธิยเหลือเพียงไม่กี่
แห่ง โดยธนาคารพาณิธิยเอกรี่แห่งที่ 5

แห่ง เพิ่มทุนจรมีฐานเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง(BIS)แข็งแกร่ง

"ธนาคารอีก 4 แห่งเป็นธนาคาร
ของรัฐที่รัฐค้ำประกันเงินฝากให้ แต่
ควรจะมีการค้ำประกันเงินฝากสำหรับ
ลูกค้ารายย่อยในระดับหนึ่ง สำหรับ
ลูกค้ารายใหญ่ควรที่จะใช้รอบคอบ
ในการเลือกฝากธนาคารพาณิธิยเอง
หลังจากที่ได้มีการยกเลิกการค้ำ
ประกันเงินฝากแล้ว" ■